

Số: 05 /PGDĐT-THCS

Cẩm Giàng, ngày 14 tháng 4 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19, năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện.

Thực hiện Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19, năm học 2019-2020; Công văn số 1136/UBND-VP ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19, năm học 2019-2020;

Thực hiện Hướng dẫn số 356/HD-SGDĐT ngày 13/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 237 /UBND-GDĐT ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Giàng về việc Tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19, năm học 2019-2020;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng hướng dẫn tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống Covid-19. Giúp các trường tiểu học, trung học cơ sở hoàn thành chương trình đúng kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020.

Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. NỘI DUNG

1. Dạy học qua Internet

1.1. Các hình thức dạy học qua Internet

Dạy học qua Internet là các hình thức dạy học trong đó giáo viên sử dụng các ứng dụng hoặc dịch vụ của Internet để tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, bao gồm: Dạy học thông qua hệ thống quản lý học tập; dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập; dạy học thông qua các hệ thống dạy học trực tuyến.

1.2. Yêu cầu về hệ thống dạy học qua Internet

Các hệ thống dạy học qua Internet phải đáp ứng được yêu cầu:

Cho phép giáo viên quản lý được học sinh trong việc dạy trực tuyến, quản lý học tập, nội dung học tập.

Cho phép các nhà trường quản lý, giám sát được việc tổ chức dạy học, nội dung dạy học, việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của các lớp học.

Các hệ thống, ứng dụng phổ biến dạy học qua Internet (*theo phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 356/HD-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương*).

1.3. Chuẩn bị về bài học và học liệu, quy trình dạy học

Bài học và học liệu được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập, để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chương trình giáo dục đã được tinh giản.

Các bài học và học liệu phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học và được tổ chuyên môn, cơ sở giáo dục phổ thông góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

Tham khảo các bài giảng trong kho bài giảng e-Learning của Bộ GDĐT trên địa chỉ <https://elearning.moet.edu.vn>, <http://giaoduc.itrithuc.vn>; trang học liệu của Đại học Sư phạm Hà Nội <http://olm.vn>.

Quy trình dạy học qua Internet (*theo phụ lục kèm theo Công văn số 356/HD-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương*).

2. Dạy học trên truyền hình

Dạy học trên truyền hình là hình thức giáo viên tổ chức và hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của

học sinh theo các bài giảng được phát trên truyền hình.

Các nhà trường có kế hoạch khai thác có hiệu quả các bài dạy trên truyền hình của đài Truyền hình Trung ương và của các tỉnh, thành phố để hướng dẫn học sinh không có điều kiện học qua Internet.

3. Đánh giá kết quả học tập

3.1. Kiểm tra thường xuyên

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và để đánh giá thường xuyên đối với học sinh Tiểu học.

Hiệu trưởng các nhà trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

3.2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

4. Tổ chức thực hiện

Các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet, trên truyền hình; công bố công khai kế hoạch dạy học, lịch dạy học cụ thể, lịch phát sóng các bài học của các đài truyền hình trên website nhà trường và thông báo cho phụ huynh, học sinh bằng các hình thức phù hợp (số liên lạc điện tử, các ứng dụng nhắn tin...).

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức dạy học qua Internet.

Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh về dạy học qua Internet, trên truyền hình.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường.

Tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.

Trước mắt, các nhà trường chỉ đạo giáo viên hướng dẫn cho học sinh ôn tập kiến thức cũ. Đồng thời trong thời gian này, các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết về học liệu, về cơ sở vật chất để triển khai dạy bài mới.

Từ ngày 10/4/2020: Các trường THCS thực hiện dạy bài mới theo kế hoạch của nhà trường theo nội dung đã được tinh giản và thống nhất chung trong toàn huyện (nếu điều kiện CSVC khó khăn thì ưu tiên cho các lớp khối cuối cấp; ưu tiên những môn sau tinh giản mà khối lượng kiến thức còn nhiều). Đảm bảo việc hoàn thành chương trình theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đã được điều chỉnh.

Các trường Tiểu học tiếp tục thực hiện theo Công văn số 32/CV-PGD&ĐT-GDTH ngày 06/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học qua Internet trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 và điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 đối với cấp Tiểu học.

Khi học sinh được đến trường học trở lại, các nhà trường tiếp tục sử dụng hệ thống dạy học qua Internet và trên truyền hình để ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc triển khai dạy học của các nhà trường. Yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT, UBND huyện (b/c);
- Ban Tuyên giáo HU;
- UBND các xã, thị trấn;
- Đài phát thanh huyện;
- LĐ-CV PGD&ĐT;
- Website phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Quang Sáng